

GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM ĐỂ DÂN YÊN ...

>>VĂN HÙNG

Gần đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải pháp trong thời gian tới.

Tại hội nghị này, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã có ý kiến chỉ đạo: Để chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước về đất đai nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo, cần gắn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác cải cách hành chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, công tác xây dựng Đảng và việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những vướng mắc, bất cập về cơ chế, pháp luật sẽ được tiếp tục hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung. Nhưng để giảm thiểu khiếu kiện liên quan đến đất đai đòi hỏi phải làm tốt từ khâu quy hoạch sử dụng đất, triển khai thực hiện dự án công khai, minh bạch, nhất là phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân bị thu hồi đất. Trường hợp khiếu nại không có căn cứ pháp lý, mà đời sống của người dân thật sự khó khăn thì chúng ta phải vận dụng chính sách xã hội hoặc có phương án hỗ trợ, giúp đỡ để ổn định cuộc sống. Và, trong công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị của các cơ quan hành chính nhà nước, là giải quyết dứt điểm để yên dân chứ không phải là đã giải quyết “hết thẩm quyền”.

Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay về công tác quản lý đất đai có nhiều địa phương không tuân thủ theo quy định của pháp luật khi lập dự án quy hoạch, thu hồi đất, giao đất đã xảy ra vi phạm pháp luật như: Dự án Rusalka ở Khánh Hòa có nhiều quan chức bị xử lý, Dự án khu đô thị Phước Long (Nha Trang) thì bị Chính phủ đình chỉ, đang điều tra; Dự án Cụm Công nghiệp dịch vụ Lộc Phát (Bảo Lộc – Lâm Đồng) đã xây dựng nơi trung tâm dân cư, trái với quy định của Chính phủ và Luật Môi trường, còn quyền lợi hợp pháp của dân thì không được giải quyết đã gây bức xúc trong dư luận. Việc Chính quyền địa phương mượn đất của bà Hồ Thị Nhung (Thôn Thắng Hải, xã Thắng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận), ông Nguyễn Ngọc Thành (Cam Phúc Bắc, Thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa), hộ ông Võ Phương (Phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) rồi đem phân lô bán hoặc cho đơn vị khác thuê đất thu tiền giá cao mà không bồi thường, hỗ trợ đất cho dân và đến khi dân khiếu nại thì cơ quan này đổ lỗi cho cơ quan kia, nên vụ việc đã kéo dài nhiều năm chưa giải quyết dứt điểm.

Trên đây, là những vụ việc thực tế đã và đang xảy ra, và còn nhiều vụ việc khác ở các địa phương, các cơ quan đơn vị chính quyền địa phương cần phải kịp thời đổi mới cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính còn nhiều bất cập, chồng chéo, không khả thi để có hướng thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, có tình, có lý, đúng đạo lý, đúng pháp luật cho dân yên, là nhằm giữ gìn an ninh trật tự và góp phần phát triển kinh tế - xã hội. ☞

Cảnh

>>TUẤN TRANG

Đồng tiền riêng không chỉ là niềm tự hào, mà còn thể hiện sức mạnh, vị thế của quốc gia sở hữu trên trường quốc tế. Tuy nhiên, thời gian gần đây ở ta xuất hiện tình trạng vi phạm rất đáng lo ngại hình ảnh và giá trị tiền đồng Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo, nếu chúng ta không mạnh tay xử lý, thì hậu quả của tình trạng này sẽ không thể lường hết.

BÙNG PHÁT TÌNH TRẠNG VI PHẠM

Không quá khó để nói về các hiện tượng vi phạm pháp luật đối với hình ảnh đồng tiền của Việt Nam. Người dân vẫn chưa thôi bàn tán chuyện một nữ doanh nhân đã thuê xe tải chở đủ 5 tỷ đồng tiền “polymer âm phủ” đến để trả lễ cho 2 tỷ đồng “vay miệng” trong dịp trả lễ Bà Chúa Kho đầu năm 2010. Dư luận không chỉ lên án tình trạng mê tín dị đoan, lãng phí tiền bạc, mà còn cảnh báo về thực trạng sản xuất tiền giả vô cùng trắng trợn. Nạn Tiền polymer vàng mã đang rất phổ biến mà rất ít khi bị xử phạt. Những tờ tiền âm phủ, đủ loại mệnh giá với công nghệ in chuyên nghiệp trên giấy láng, cũng có số sê-ri, các ký hiệu, hoa văn giống y như tờ tiền polymer thật, chỉ khác dòng chữ “Ngân hàng Địa phủ” xuất hiện một cách công khai, bất chấp quy định của pháp luật.

Trong năm 2009, xảy ra một sự kiện đình đám gây bức xúc dư luận khi chuyện in “tiền” để tiêu ở tiệc tất niên Lilama được báo chí phơi bày. Tuy nhiên, câu chuyện “polymer âm phủ” chỉ được xới lên khi Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội bắt ngờ nhận đơn xin được in ấn loại tiền này của một DN trên địa bàn với hình thức giống như loại tiền polymer do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát hành (mệnh giá 20.000 - 500.000 đồng). Không biết căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật nào để trả lời DN, cơ quan này đành phải gửi văn bản tới NHNN xin ý kiến chỉ đạo.

báo tình trạng vi phạm hình ảnh và giá trị đồng tiền Việt



Trong khi đó, tình trạng vi phạm giá trị của đồng tiền Việt Nam lại thể hiện rõ ở việc “kình nội, trọng ngoại” vẫn không ngừng diễn ra trong nhiều năm qua, mà biểu hiện rõ nhất là thói quen ưa thích tích trữ USD. Mỗi khi có tiền thu về từ bất cứ nguồn nào, người dân đều chọn cách chuyển sang USD để cất trữ, gửi tiết kiệm hoặc đầu tư vào đất đai. Ngay cả các tổ chức kinh tế, DN cũng sẵn Đôla, hoặc nếu có, họ cũng không muốn bán cho ngân hàng. Theo các chuyên gia kinh tế, không khó lí giải điều này khi người ta lo ngại về biến động của tỷ giá và sự mất giá của đồng tiền Việt, nhất là trong thời điểm lạm phát tăng cao như hiện nay.

Thêm vào đó, Khoản 2, Điều 24 của Pháp lệnh Ngoại hối (có hiệu lực ngày 1/6/2006) quy định: “... Công dân Việt Nam được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng, được rút tiền gốc và nhận tiền lãi bằng ngoại tệ tiền mặt”. Điều này vô hình trung làm gia tăng tình trạng “đô la hóa” nền kinh tế, góp phần khuyến khích người dân cất giữ USD?

BẢO VỆ HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ ĐỒNG TIỀN VIỆT NAM

Tình trạng bùng phát vi phạm hình ảnh và giá trị tiền đồng khiến dư luận ngày càng đặt ra câu hỏi về ý thức của người dân, của DN và đặc biệt là trách nhiệm quản lí của các cơ quan liên quan?

Trước những phản ánh của báo chí, về mặt quản lí nhà nước, NHNN đã nhanh chóng có văn bản chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh: “Việc in ấn, bày bán công khai các ấn phẩm sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam là trái với Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 về việc bảo vệ đồng tiền Việt Nam. Theo đó, việc làm tiền âm phủ gần giống với tiền Việt Nam có thể gây nhầm lẫn giữa tiền thật - tiền giả, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh đồng tiền Việt Nam. Mẫu thiết kế đồng tiền Việt Nam được Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Hình ảnh trên đồng tiền Việt Nam không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác. Tiền âm phủ được làm giống đồng tiền Việt Nam về hình ảnh, hoa văn, màu sắc là vi phạm bản quyền. Việc sản xuất, mua - bán và sử dụng các loại tiền âm phủ có hình ảnh như tiền thật phải được coi là việc sản xuất, mua - bán và sử dụng hàng hoá, sản phẩm không đúng quy định của pháp luật Việt Nam” Được biết, NHNN đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các cơ quan có liên quan để ra văn bản quy định xử lý những hành vi nêu trên, đồng thời sẽ xử phạt nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đáng mừng là từ sau khi có quy định này của NHNN, tình trạng làm “polymer âm phủ” đã giảm đáng kể.

Trong khi đó, nhằm tăng cường bảo vệ giá trị tiền Đồng Việt Nam, nhiều năm qua Chính phủ và NHNN cũng rất quan tâm. Theo TS.Cao Sỹ Kiên, nguyên Thống đốc NHNN, về lâu dài, như các nước khác trên thế giới, Việt Nam sẽ chỉ tiêu dùng đồng tiền của mình, chứ không có chuyện USD vào, ra, USD chợ đen. Bên cạnh đó, cần lưu ý việc quản lí giá trị của đồng tiền Việt, giá trị sức mua, bảo quản tích trữ, khả năng chuyển đổi của nó. Tất nhiên, để làm được điều này thì trước tiên phải chống “đôla hóa” trong nền kinh tế. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Đại Lai, có hai biện pháp thường được áp dụng: Quản lý chặt tỷ giá và hình thành Quỹ dự trữ ngoại tệ Quốc gia. Về giải pháp tỷ giá, trên lãnh thổ Việt Nam chỉ được phép lưu thông duy nhất VND. Đặc biệt, nền tiền tệ phát triển thị trường chỉ có một tỷ giá, không cho phép tồn tại thị trường chợ đen. Ngoài ra, không nên cho phép huy động ngoại tệ gửi mà chỉ nên huy động dưới hình thức trái phiếu, tiền tiết kiệm không có tín dụng vay ngoại tệ... Đồng thời, cần đưa về một mối quản lí ngoại tệ là Ngân hàng Trung ương, từ đó hình thành Quỹ dự trữ Quốc gia nguồn thu ngoại tệ.

Việc bảo vệ hình ảnh lẫn giá trị đồng tiền của nước mình là vô cùng quan trọng. Chỉ cần hai điều này bị ảnh hưởng thì cũng đồng nghĩa giá trị đồng tiền bị tổn hại và hơn thế nữa, người dân mất niềm tin vào đồng bản tệ, nó tác động nguy hại đến nền kinh tế, bởi một nền kinh tế bị “đôla hóa”, đồng nội tệ bị “lấn át” và “rẻ rúng”, tiền tệ không độc lập thì nền kinh tế đó dễ bị tổn thương, dễ gây nên lạm phát. Các chuyên gia cảnh báo, những điều này hiện đang diễn ra ở nước ta và nếu chúng ta không nhanh chóng giảm thiểu tình trạng “đôla hóa”, bảo vệ giá trị tiền Đồng thì hậu quả trong tương lai gần sẽ rất khôn lường.☯